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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่  14  เดือนกันยายน  2564  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 พันโทบุญส่ง   สังข์สุข ประธานสภา อบต.บ้านหม้อ บุญส่ง   สังข์สุข  
2 นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์ รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ อรรถสูตร    สุขไตรรัตน์  
3 นายนิรันดร์    เกษตรพูนสุข สมาชิกสภา หมู่ที่  1 นิรันดร์    เกษตรพูนสุข  
4 นายสมพิศ      ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 สมพิศ    ม่วงไหมทอง  
5 นายบุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง สมาชิกสภา หมู่ที่  2 บุญฤกษ์  ม่วงไหมทอง  
6 นายมานะ   นวมพะเนียด สมาชิกสภา หมู่ที่  3 มานะ   นวมพะเนียด  
7 นายกิติชัย   สนสด สมาชิกสภา หมู่ที่  5 กิติชัย  สนสด  
8 นางวิไลวรรณ    ชมชูชื่น สมาชิกสภา หมู่ที่  6 วิไลวรรณ  ชมชูชื่น  
 
ผู้ไมมาประชุม 
 - นายปกรณ ์ คล้ายเพชร  ตำแหน่ง เลขนุการสภาฯ   เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์ นายก อบต.บ้านหม้อ ธีรศักดิ์  พานิชวิทย์  
2 นางสุภาภร  จิราณิชชกุล รองนายก อบต.บ้านหม้อ สุภาภร  จิราณิชชกุล  
3 นายสอย  ปานแก้ว รองนายก อบต.บ้านหม้อ สอย  ปานแก้ว  
4 นายจำลอง  สุขอร่าม เลขานุการนายก อบต.บ้านหม้อ จำลอง  สุขอร่าม  
5 นางสาวราตรี  จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด ราตรี  จุลบุตร  
6 นางอรพรรณ  อรุณโรจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง อรพรรณ  อรุณโรจน์  
7 นายชินวัตร  ชาวดง ผู้อำนวยการกองช่าง ชินวัตร  ชาวดง  
8 นางสาวบุษรินทร์  หนังสือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บุษรินทร์  หนังสือ  
9 นางสาวกฤษณา  เหล็งบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฤษณา  เหล็งบำรุง  

10 นางสาวภัทรวดี  ช้างเพรียวงาม พนักงานงานจ้างทั่วไป ภัทรวดี  ช้างเพรียวงาม งาน ปชส. 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.0๐  น. 

 
  เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน ได้มีการดำเนินการประชุมโดยมี พันโทบุญส่ง  สังข์ สุข  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการเปิดประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ (พันโทบุญส่ง  สังข์สุข) -  สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      

ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/๒๕64 
ครั้งที่ 1  วันอังคารที่ 14 กันยายน ๒๕64  ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ เนื่องจาก
นายปกรณ์  คล้ายเพชร เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งติดภารกิจสำคัญจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
สภาฯ ในครั้งนี้ได้  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า “ในการประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น  และขออนุญาตให้รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ 
ในลำดับต่อไป ขอเชิญครับ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – เนื่องจากคุณปกรณ์  คล้ายเพชร เลขานุการสภาฯ ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ เพ่ือทำ
หน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้ โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 19 วรรคท้าย 
ความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ” ดังนั้นจึง
ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่น ขอเชิญครับ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 (นายมานะ  นวมพะเนียด) – ขอเสนอ นายกิติชัย  สนสด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในครั้งนี้ครับ 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ขอสมาชิกสภาฯ รับรองอย่างน้อย จำนวน 2 ท่านครับ 
ที่ประชุมสภาฯ – สมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน 3 คน  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์)  – สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ – ไม่มีท่านใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับ

เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 
ที่ประชุมสภาฯ – มีมติเลือกนายกิติชัย  สนสด  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ให้ถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับ

เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ โอกาสนี้ขอเชิญ นายกิติชัย  สนสด สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ปฏิบัติ
หน้าที่และเข้านั่งประจำที่ของเลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 
10 สิงหาคม ๒๕64  ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ     
ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงขอมติในการรับรอง
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    ๓  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
  - ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ 

๔.1  พิจารณาอนุมัติการกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน    

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) – ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป    
ขอเชิญครับ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี  คณะผู้บริหารจึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

 - จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  งบประมาณที่ตั้งไว้ 950,000 บาท  แหล่ง
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564  เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากอยู่ระหว่างรอ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมที่จัดส่งให้กับ     
ทุกท่านไปแล้วนั้น  

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) -  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร   สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ     

ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติการกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีเสนอมาข้างต้นหรือไม่ ต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามรายละเอียดที่ไดเ้สนอมา 
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๔.2  พิจารณาเห็นชอบการรับมอบพัสดุ 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – เนื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด

เพชรบุรี ได้มอบวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับสถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และเพ่ือบริการประชาขน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มผู้ติดเตียงในพ้ืนที่ตำบลบ้านหม้อ จำนวน 5 
รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   1. เครื่องวัดความดันโลหิตอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง 
   2. เครื่องผลิตออกซิเจน  จำนวน 5 เครื่อง 
   3. เครื่องวัดออกซิเจนและอัตราการเต้นของชีพจรที่ปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 
   4. เครื่องเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 10 เครื่อง 
   5. เครื่องดูดเสมหะ  จำนวน 6 เครื่อง 

   ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  ข้อ 9 ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือ
มอบหมายให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้นถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   

   และเนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งได้มี
หน่วยงานของรัฐได้หารือถึงกรณีการรับมอบพัสดุต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  และคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือตอบข้อหารือ
ตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/020147  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ความว่า 
“ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ สำหรับกรณีอ่ืน
ที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบ
อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้ องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหาร
พัสดุ” ต่อไป”   

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุ จำนวน 5 
รายการดังกล่าวข้างต้นต่อไปครับ   
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รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น  สมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุม

สภาฯ ลงมติ ว่าจะรับมอบในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบการรับมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์) ในครั้งนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริการ
ประชาชนของสถานีอนามัยตำบลบ้านหม้อต่อไป  

๔.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

ขอเชิญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติการใช้เงินทุน
สำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2564  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  
4/2563 เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  ในโครงการปรับปรุงบันไดลงท่าน้ำเหมืองทะโมน 
หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านหม้อ กำหนด  งบประมาณ 950,000 บาท  ขนาดความ
กว้าง 8.95 เมตร  ยาว 20.00 เมตร นั้น 

  ข้อเท็จจริง   
   1. งานพัสดุ  ได้ดำเนินการจัดหาผู้ รับจ้ างโดยวิธีประกาศสอบราคาในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าไม่มีผู้ประกอบการเสนอราคาในโครงการดังกล่าว 
   2. กองช่าง ได้ติดต่อสอบถามในเหตุผลเบื้องต้นกับผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง

ประเภทเขื่อนและสิ่งก่อสร้างบริเวณริมแม่น้ำ และลงมาดูพ้ืนที่ ทำให้ทราบว่าโครงการก่อสร้าง
ดังกล่าวมีรูปแบบการก่อสร้างที่ลำบาก มีอุปสรรคในการเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากใน
พ้ืนที่มีลาน คสล. มีต้นไม้ ซึ่งจะเสียหายและจำเป็นต้อง  ตัดออก  และการก่อสร้างต้องมีการนำ
ปั้นจั่นเข้ามาตอกเสาเข็ม รถแบลคโฮขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมเพ่ือปรับ
พ้ืนที่ ทำให้เป็นการเสียค่าดำเนินการต่าง ๆ มาก และรูปแบบเดิมมีเหล็กจำนวนมาก ซึ่ง ณ วันที่
จะดำเนินการ ราคาเหล็กได้เพ่ิมสูงขึ้นมาก เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้  จึงเห็น
ควรให้กองช่างปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ 

   3. กองช่าง ได้ดำเนินการให้วิศวกรออกแบบเบื้องต้น (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เพ่ือให้
โครงการดังกล่าวมีรูปแบบที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และได้ปรึกษาบุคลากรจากสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมือง ในการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้าง 
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   จึงขอเสนอที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับเปลี่ยนรูปแบบ โดยที่ยังมีขนาด
คงเดิม รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดที่ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.25 X 0.25 
ยาว 8.00 ม. จำนวน 18 ต้น 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.30 X 0.30 ยาว 
10.00 ม. จำนวน 18 ต้น 

แนวเข็มและฐานราก อยู่ช่วงกลางของโครงสร้าง แนวเสาเข็มและฐานราก อยู่ที่ด้านล่าง 
ผนัง คสล. ปรับผนัง คสล. ออกเป็นการใช้หินใหญ่ เป็นแนว

ป้องกันน้ำเซาะแทน 
ปรับชานพักช่วงกลาง  ขนาดความหนาด้านล่าง 
12 ซม. 

ปรับชานพักช่วงกลางออกเป็นลูกขั้นบันได ขนาด
ความหนาด้านล่าง 30 ซม. เพื่อเพ่ิมความแข็งแรง 

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น  สมาชิก
สภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ขอเชิญ 

ที่ประชุมสภาฯ  -  ไม่มีข้อซักถามเพ่ิมเติม 
รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ     

ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ตามที่
เสนอมาข้างต้นหรือไม่ ต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ตามรายละเอียดที่ได้
เสนอมา 

 
๔.4  พิจารณาการดำเนินกิจการนอกเขตพื้นที่     

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร  สุขไตรรัตน์) -  ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์  พานิชวิทย์) – ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เคย

ขอความเห็นชอบในการดำเนินกิจการนอกเขตพ้ืนที่บริการ(เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี) เพ่ือให้
ประชาชนในเขตตำบลบ้านหม้อได้รับบริการด้านคมนาคม และระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย
ซอยต่าง ๆ แนวถนนราชดำเนินและถนนบันไดอิฐ นั้น 

   เนื่องจากปัจจุบันสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มีการรับเลือกตั้ง
ใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นควรให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านหม้อ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือยินยอมการดำเนินกิจการนอกเขตพ้ืนที่ เพ่ือจักได้
แจ้งให้สภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ยืนยันความเห็นชอบตามแนวทางเดิมท่ีเคยพิจารณา 
พ้ืนที่ดำเนินการ แนวถนนราชดำเนิน – สี่แยกคงคาราม 

1.หมู่ที่ 3  ซอยย่าอิน  ซอยสาธุ ซอยเปี่ยมสุข ซอยสรรเพชรวิลล์ ซอยเพชรเกษม-สี่แยก
สหกรณ์เมือง 

   2.หมู่ที่ 4  ซอยเทพนิมิต  ซอยบัวเพชร  ซอยรวมสุข  ซอยไฟฟ้าเขต  ซอยประชารัฐ  
ซอยประชาชื่น ซอยหลุมดิน 

  กิจกรรม  พัฒนาทางเข้าออก และพัฒนาระบบระบายน้ำ 
พ้ืนที่ดำเนินการ  สายคงคาราม-สี่แยกบันไดอิฐ 

 1. หมู่ที่ 4  ซอยบันไดอิฐ 1-6 
 2. หมู่ที่ 6  ซอยบันไดอิฐ 6-8/1  

  กิจกรรม  พัฒนาเส้นทางเข้าออก  และพัฒนาระบบระบายน้ำ 
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